



วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558

การนำดินที่ขุดลอกจากอ่างเก็บน้ำหนองจิก เข้ามาถมในพื้นที่ลุ่มภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับงบประมาณดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองจิก ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวงเงินประมาณ 24 ล้านบาท เพื่อทำการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ปรับปรุง Spillway ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ และจัดทำคันดินรอบอ่างเก็บน้ำ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

ในการดำเนินงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำในครั้งนี้ จะมีปริมาณดินจำนวนมาก ท่านอธิการบดี จึงมอบหมายให้วิทยาเขตฯ ประสานงานขอให้นำดินเข้ามาถมในพื้นที่ว่างของวิทยาเขตฯ เพื่อประโยชน์ในอนาคต ซึ่งวิทยาเขตฯ ได้ตรวจสอบพื้นที่ลุ่มที่รถบรรทุกสามารถนำดินเข้ามาถมในพื้นที่ได้อย่างสะดวก จำนวน 3 แห่ง คือ

① พื้นที่ลุ่มด้านข้างหอพักนักศึกษาหลังที่ 6 ตลอดแนว ซึ่งผู้รับเหมาของกรมทรัพยากรน้ำได้เข้ามาดำเนินการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2558 และขณะนี้ อยู่ในระหว่างการปรับพื้นที่ให้ได้ระดับ โดยการนำดินเข้ามาถมในพื้นที่ดังกล่าว วิทยาเขตฯ ต้องเสียค่าจ้างรถบรรทุกขนดินเที่ยวละ 200 บาท เนื่องจาก ระยะทางเกินกว่า 1 กิโลเมตรจากพื้นที่ขุดลอกตามเงื่อนไขของผู้รับจ้างที่ตกลงกับกรมทรัพยากรน้ำ

② พื้นที่ลุ่มตลอดแนวบ่อบำบัดน้ำเสียด้านข้างที่พักรถบุคลากรจนถึงถนนด้านข้างอาคารออกแบบฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งการทิ้งดินในจุดนี้ วิทยาเขตฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เนื่องจากอยู่ในระยะ 1 กิโลเมตรจากบริเวณที่ขุดลอก

③ พื้นที่ลุ่มตลอดแนวจากโรงผลิตประปาจนถึงโรงจอดรถด้านหน้าอาคารเรียนรวม 1 และอาคารบริหาร ซึ่งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยในจุดนี้ วิทยาเขตฯ ต้องเสียค่าจ้างรถบรรทุกขนดินเที่ยวละ 200 บาท ตามเหตุผลเดียวกับจุดที่ 1

จึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักศึกษา รับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ เมื่อแล้วเสร็จจะทำให้วิทยาเขตฯ มีพื้นที่โล่ง และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต



ประมวลภาพ

โครงการตรวจสอบสุขภาพโภชนาการ

งานสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้จัดทำโครงการตรวจสอบสุขภาพโภชนาการ ภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 มีผู้ประกอบการเข้ารับการตรวจจำนวน 39 ร้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร จัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ที่สะอาดปลอดภัย ลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด ควบคุมสุขอนามัยของผู้ประกอบการร้านอาหารและการแต่งกายที่สะอาด ปรับปรุงบริเวณพื้นที่จัดจำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค



การรับและคืนชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2557 (ฉบับเพิ่มเติม)
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pitc.su.ac.th